



■ แฉลง ■ นายกลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย แฉลงข่าวและตอบข้อซักถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐ รวมถึงประเด็นความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก ที่อาคารจีทีเอฟ ถนนวิทญู กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 พ.ย.

‘บึกบึม’

จะทตามะกัน

ติดก่อนพุดม.112 จับป่วนเมืองอีก

“บึกบึม” เตือนทูตสหรัฐวิจารณ์ ม.112 ให้ติดก่อนพุด ขณะทีหลายจังหวัดสื่อ ยื่นหนังสือประท้วง เผยทหารจับแก๊ง ป่วนเมืองได้อีก 1 ผบ.ตร.สั่งขยายผล สอบน้ำเสียก่อเหตุ ใช้ตร.3 หมื่นนายคุม “ปิ่นเพื่อพ่อ”

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงความสืบหน้าการดำเนินการจับกุมเครือข่ายขอนแก่นโมเดลว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินการอยู่ และสามารถจับกุมได้แล้วส่วนหนึ่ง ส่วนเรื่องความเชื่อมโยงต่างๆ ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสวนก่อน

ส่วนกรณีทนายความของกลุ่มคนเสื้อแดงไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีพนักงานสอบสวน โดยระบุว่าการออกหมายจับไม่ชอบมาพากล เพราะคนที่มิชอบถูกออกหมายจับเป็นคนที่อยู่ในเรือนจำนั้น พล.อ.ประวิตรย้อนถามว่า "คนที่อยู่ในเรือนจำนั้น อยู่เฉยๆ หรือไม่ เพราะเชื่อว่าไม่ได้อยู่เฉยๆ แน่แน่นอน ไม่เช่นนั้นศาลคงไม่พิจารณาอนุมัติออกหมายจับให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ การที่ศาลออกหมายจับนั้น คือการพิจารณาเป็นรายบุคคล ถ้าอยู่ที่ใด คงไม่ถูกหมายจับ"

ส่วนจะเชื่อมโยงกลุ่มการเมืองหรือไม่นั้น พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า "ผมไม่บอกและไม่รู้ ขอให้ตำรวจสอบสวน ใจเย็นๆ เพราะมันเยอะ"

● "บักต็อก"สั่งสอบใช้โทรศัพท์ในคุกหรือไม่

พล.อ.ไพฑูริย์ คุ่มฉายา รมว.ยุติธรรม กล่าวถึงกรณีทนายความของผู้ต้องหาขอนแก่นโมเดลแจ้งความกลับพนักงานสอบสวนว่า นายธนกฤต ทองเงินเพิ่ม ผู้ต้องหาตามหมายจับ ทั้งที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำกลางขอนแก่นว่า มีการสอบถามจากฝ่ายความมั่นคงว่า นายธนกฤตอยู่ในเรือนจำหรือไม่ ซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วก็พบว่าอยู่ในเรือนจำด้วยคดีอื่น กรณีมีการพบการกระทำผิดทั้งที่อยู่ในเรือนจำก็เป็นไปได้ เช่นในหลายคดีที่ผ่านมา โดยเฉพาะผู้ต้องหาคดียาเสพติด เมื่อสอบสวนก็พบมีการซัดทอดถึงผู้ที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำ แต่เป็นการก่อเหตุหรือกระทำผิดก่อนเข้าเรือนจำ อย่างไรก็ตามจะส่งการให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์ตรวจสอบ หากพบว่าผู้ต้องหาจะมีการใช้โทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารออกมาจากเรือนจำได้ จะย้ายผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่นและตั้งกรรมการสอบสวนทันที แต่ที่ผ่านมาเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการใช้เครื่องมือสื่อสารของผู้ต้องขังก่อนเข้าเรือนจำ

ส่วนทนายความที่มาแจ้งความกลับ หรือแกนนำ นปช. ที่ออกมาโจมตีเจ้าหน้าที่รัฐ ขอถามว่า ทั้งทนายความทั้งแกนนำ นปช.ไปรู้เรื่องกับตัวผู้ต้องขังได้อย่างไร หรือเป็นผู้ร่วมก่อการด้วย จึงรู้ทุกเรื่อง อยากให้ดูกรณีทนายความเสื้อแดง ที่เคยรับเป็นทนายความให้ผู้ต้องหากระเบิดราชประสงค์ ก่อนเข้าพบผู้ต้องหาให้สัมภาษณ์เหมือนรู้ทุกเรื่อง แต่พอไปพบผู้ต้องหาซึ่งรับสารภาพแล้ว ทนายความก็กลับเจียนหายไปเลย

● ผบ.ตร.ชี้ขยายผลเบื้องหลังเงินทุนก่อเหตุ

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันที่ 30 พฤศจิกายน ภายหลัง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา

ผบ.ตร. ประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยงาน "บันเพื่อพ่อ" ผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่ามีความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงหรือไม่ เพราะมีกระแสข่าวการก่อเหตุ พล.ต.อ.จักรทิพย์ กล่าวว่าจริงๆ แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามเฝ้าพิจารณาข่าวที่จะเกิดขึ้นมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามทุกคนทราบคืออยู่แล้ว มีเพียงแค่กรณีขอนแก่นโมเดลเท่านั้น มีการจับกุมไปแล้ว ออกหมายจับไปทั้งหมด 9 ราย และเชื่อว่าจะสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด

ส่วนกรณีทนายความของกลุ่มผู้ก่อเหตุออกมาแจ้งความกลับว่า ผู้ต้องหาคนหนึ่งที่ถูกออกหมายจับอยู่ภายในเรือนจำนั้น พล.ต.อ.จักรทิพย์กล่าวว่า ไม่มีปัญหา เพราะถ้าผู้ต้องหาอยู่ในเรือนจำสมควรคิด หรือติดต่อกันอยู่ ถ้าศาลออกหมายจับได้ก็ต้องมีพยานหลักฐานอยู่แล้ว ส่วนผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีอยู่นั้น เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวบางส่วน อีกบางส่วนก็จะติดต่อขอเข้ามาขอตัว

ส่วนการก่อเหตุคาดว่ามีจะเตรียมการก่อเหตุในช่วงกิจกรรมบันเพื่อพ่อ หรือไม่ พล.ต.อ.จักรทิพย์กล่าวว่า กำลังขยายผลอยู่ ส่วนจะถึงเบื้องหลังที่สนับสนุนเงินทุนด้วยหรือไม่ พล.ต.ท.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ ผบช.ก. กำลังจะไปที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) เพื่อติดตามขยายผลกรณีดังกล่าวต่อ

● ดร.3หมื่นนายคุมเข้มงานบันเพื่อพ่อ

เมื่อถามถึงความมั่นใจจากน้อยแค่วันกรณีสานักงานตำรวจแห่งชาติจะควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมในวันที่ 11 ธันวาคม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พล.ต.อ.จักรทิพย์กล่าวว่า จริงๆ แล้วการปฏิบัติภารกิจในกิจกรรม "บันเพื่อพ่อ Bike for Dad" ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะทำได้ดีที่สุดในเรื่องความปลอดภัยน่าจะสูงสุดด้วยซ้ำ เพราะเราใช้จากประสบการณ์ทั้งหมดดูแลความปลอดภัยทุกมิติในวันดังกล่าวให้ความมั่นใจได้เกิน 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้กรณีขอนแก่นโมเดลเชื่อว่าไม่มีผลต่อการจัดกิจกรรมวันที่ 11 ธันวาคมนี้ แต่อย่างไร เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความปลอดภัยทุกมิติอยู่แล้ว ทั้งการเฝ้าระวังหาข่าวตัวบุคคลเอง โดยไม่ได้มีการนำกรณีขอนแก่นโมเดลมาหาหรือในที่ประชุมแต่อย่างใด เบื้องต้นได้สั่งการกำกับให้มีการปฏิบัติแผนเผชิญเหตุให้ได้ในการปฏิบัติจริง ในวันซ้อมใหญ่ 6 ธันวาคมนี้ เราจะมีการวางกำลังจริงเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์

"ไม่ว่าจะเป็นบริเวณพื้นที่ถนน หรือจะเป็นการดูแลการถวายการรักษาความปลอดภัย การจราจรต่างๆ เชื่อว่าถึงวันจริงที่มีกิจกรรมจะมีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ ที่ผ่านมามีการปรับปรุง

การดำเนินการมาโดยตลอด ตั้งแต่ครั้งแรกและครั้งที่ 2 ส่วนข้อห่วงใยของ ผบช.ก.ให้มีการปรับกำลังในวันที่ 3 ในการขอกำลังจากตำรวจตระเวนชายแดนมาเสริม 1,000 นาย ในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวแล้ว โดยใช้กำลังตำรวจทั้งหมดทั่วประเทศ ประมาณกว่า 3 หมื่นนาย" ผบ.ตร.กล่าว

● พหารจับเครือข่ายขอนแก่นอีก 1 ราย

ขณะเดียวกันมีรายงานแจ้งว่า นายฉัตรชัย ศรีวงษา อายุ 24 ปี เครือข่ายกลุ่มขอนแก่นโมเดล ซึ่งเป็น 1 ใน 9 ผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับนั้น เจ้าหน้าที่พหารสามารถควบคุมตัวได้และส่งให้ตำรวจกองปราบฯ ส่งฝากขังที่ศาลทหาร ผัดแรกเป็นเวลา 12 วัน

พล.ต.ท.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) แถลงถึงกรณีการจับกุมผู้ต้องหาจากกลุ่มขอนแก่นโมเดลว่า รายละเอียดต่างๆ ตอนนี้ยังไม่ขอพูดถึง แต่ขอให้เชื่อมั่นว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นจะลงมาดูแลด้วยตนเอง ทุกอย่างต้องดำเนินไปตามพยานหลักฐาน ไม่มีการถ่วงแกงใครใดๆ ทั้งสิ้น ใครทำความผิดก็คือผิด ไม่ผิดก็คือไม่ผิด

"ต่อไปมีพยานหลักฐานพาดพิงไปถึงใครเมื่อเป็นพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ก็คือสิ่งที่ต้องยอมรับสภาพว่าเป็นจริง แต่ถ้าพยานหลักฐานไปไม่ถึงก็เป็นเรื่องที่ถูกกล่าวหาต้องได้รับสิทธิตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม อยากจะเรียนให้ทราบว่า ควบไต่ที่ยังดำรงตำแหน่ง ผบช.ก.อยู่อยากให้องค์กษาการสอบสวนกลางและกองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) เป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนในทุกเรื่อง" พล.ต.ท.ฐิติราช ระบุ

● ผบช.ก.เตรียมเข้ามาคูมคดีเอง

พล.ต.ท.ฐิติราช กล่าวอีกว่า ต้องยอมรับว่าขบวนการต่อต้านสถาบันฯ หรือกลุ่มที่ไม่หวังดีมีอยู่จริง ในส่วนนี้หลังจากภารกิจ Bike for Dad บันเพื่อพ่อ ตนจะลงมาดูแลเรื่องนี้ด้วยตนเอง บุคคลใดที่มีเจตนาร้ายไม่ประสงค์ดีต่อสถาบันฯ จะไม่ละเว้น ส่วนใครที่ทำได้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์รับข้อมูลจากสื่อโซเชียลมีเดียมาแล้วส่งต่อก็จะจัดให้อยู่อีกกลุ่มหนึ่ง จะต้องมีการเชิญตัวมาพูดคุยหรือไปพบเพื่อทำความเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพื่อให้หยุดการกระทำดังกล่าว รวมถึงดำเนินการกับบุคคลที่ประสงค์ร้ายต่อสถาบันฯ ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศด้วย ทั้งนี้ สถาบันฯ เป็นสิ่งที่เราได้อึดเหนี่ยวทำให้คนไม่ทะเลาะกัน ไม่แตกแยกกัน ซึ่งเมื่อใดก็ตามไม่มีสถาบันฯ ทุกคนก็จะแตกแยกกัน ทำให้บ้านเมืองวุ่นวายสับสนส่วนรายละเอียดอื่นๆ ขอเวลา 1 อาทิตย์ น่าจะมีความกระจ่างมากขึ้น

พล.ต.ท.ฐิติราช ยังกล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.ชาดู วิมลศรี รอง ผบช.ก. รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้บังคับการปราบปราม และได้มอบหมายภารกิจในส่วนนี้ไปแล้ว ให้กระทำโดยเร็ว สำหรับข้อมูลกลุ่มขอนแก่นโมเดล รวมถึงกลุ่มอื่นๆ ที่ประสงค์ร้ายต่อสถาบันฯ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลว่ากลุ่มใดทำอะไร เคลื่อนไหวที่ไหน และทำอะไรที่ผิดกฎหมายบ้าง อีกส่วนเรื่องของโซเชียลมีเดียบุคคลที่ทำคดีในยูทูบและเฟซบุ๊ก ได้มอบหมายให้รักษาราชการแทนผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) มาดูแลในส่วนนี้ ซึ่งต้องเอาข้อมูลทั้งสองส่วนมาพิสูจน์ทราบ หาความเชื่อมโยงของกลุ่มต่างๆ ต่อไป

ถามว่าจนถึงขณะนี้ผู้ต้องหาในกลุ่มขอนแก่น โมเดลที่ยังไม่สามารถจับกุมได้และส่งฟ้องไปแล้ว มีกี่ราย พล.ต.ท.ฐิติราช กล่าวว่า ยังไม่อยากพูด ถึงรายละเอียดในส่วนนี้ เพราะขณะนี้อยู่ระหว่าง คัดกรองข้อมูลที่มาที่ไปว่า พยานหลักฐานสามารถ เชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดหรือไม่

ส่วนที่ทนายความออกมาบอกว่าผู้ต้องหา บางรายในกลุ่มขอนแก่นโมเดลอยู่ในเรือนจำ อาจ เป็นไปได้ว่าจะถูกใส่ร้ายหรือไม่ พล.ต.ท.ฐิติราช กล่าวว่า ขอเวลาตรวจสอบข้อเท็จจริง บางครั้งคน กระทำผิดอยู่ต่างประเทศ หรืออยู่ในเรือนจำ บางครั้งหลักฐานที่พยานมีความเชื่อโยงกันจริง แต่รายนี้ไม่มีผู้ใดอ้างสงสัย ซึ่งต้องทำข้อสงสัยนี้ให้ กระจ่างโดยเร็ว

● **สาวใหญ่มอบตัวโพสต์ข้อความป่วนเมือง**

ที่ห้องประชุมปาร์ก 2 กองบัญชาการ ตำรวจนครบาล (บข.น.) เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 30 พฤศจิกายน พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร รรท.ผบข.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต. จารวัฒน์ ไวกษะ รองผบข.น. พล.ต.ต.ชัยพร พา นิชฉัตร ผบก.น.3 พล.ต.ต.ทรงพล วัชระชัย ผบก.น.6 แถลงการจับกุม นางจุฑาทิพย์ เวโรจนารักษ์ อายุ 61 ปี ผู้ต้องหาในคดีความผิดต่อ ความมั่นคงและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 14(2)(5)

พล.ต.ท.ศานิตย์ กล่าวว่า เนื่องจากมีผู้โพสต์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จในเฟซบุ๊ก โดยใช้ ชื่อว่า JENY JENY VEROCHANAKORN ในลักษณะก่อให้เกิดความปั่นป่วน หรือกระด้าง กระเดื่องในหมู่ประชาชน ถึงขนาดที่จะก่อความ ไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร ซึ่งจากการสืบสวนของ เจ้าหน้าที่ บก.ปอท. และ สน.พระโขนง ทราบ ว่าผู้โพสต์ข้อความดังกล่าวคือ นางจุฑาทิพย์ เวโรจนารักษ์ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลาประมาณ 18.49 น. พนักงานสอบสวน สน.พระโขนง จึงแจ้งข้อหากระทำให้ปรากฏแก่ ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใดอัน ไม่ใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่ง รัฐธรรมนูญ หรือไม่ใช่เพื่อแสดงความคิดเห็น โดยสุจริต เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้าง

กระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความ ไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14(2)(5) ในความผิดฐานนำเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่า จะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน และเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้ อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ พล.ต.ท.ศานิตย์กล่าวอีกว่า คดีนี้เจ้าหน้าที่ ไม่ได้ออกหมายจับแต่อย่างใด เพราะเจ้าพนักงาน ปอท.ได้มาแจ้งความร้องทุกข์ที่ สน.พระโขนง ซึ่ง หลังจากนั้นนางจุฑาทิพย์ได้มามอบตัวด้วยตนเอง ด้านนางจุฑาทิพย์ กล่าวว่า ก่อนอื่นต้อง

ขอโทษผู้ที่ถูกพาดพิงในเนื้อหาที่เป็นเท็จ เพราะ ช่วงนี้ยอมรับว่าเล่นไลน์ เล่นเฟซบุ๊กบ่อยมาก และมีการแชร์ข้อมูลกันต่อๆ มาเยอะ คนเพียง แค่อ่านข่าวที่น่าสนใจและกดโพสต์คลั่งเฟซบุ๊ก เป็นสาธารณะ บางครั้งก็มึตึตต้อบ้าง ยอมรับว่า ผิดพลาดไป อาจจะเป็นข่าวเท็จบ้าง จริงบ้าง ก็ ไม่ค่อยทราบ ในเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วคนที่ โคนพาดพิงอาจจะเสียหายมาก จึงอยากขออภัย ยอมรับว่ามีการโพสต์ลักษณะเช่นนี้บ่อยครั้ง ยิ่ง ตอนนี้มีกฎหมายใหม่คนก็ไม่ทราบรายละเอียด ในส่วนนี้ ก่อนหน้านั้นหากไม่มีผู้กล่าวหาถือว่าไม่ ผิด แต่ตอนนี้ไม่มีผู้กล่าวหาที่ผิด ซึ่งส่วนใหญ่ที่ โโพสต์ก็จะเน้นไปทางรัฐบาล

● **“ประวิตร”เตือนทูตสหรัฐคิดก่อนพูด**

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และรมว.กลาโหม ให้ สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายกลิน เดวีส์ เอกอัครราชทูต สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กล่าววิจารณ์ถึง บทลงโทษการใช้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 แก่ผู้หมิ่นประมาทสถาบันฯ ในงานเสวนา สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศในกรุงเทพฯ ที่ผ่าน มา ว่า นายกลินก็ต้องคิด เวลาพูดอะไรออกมา เพราะทางไทยก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่า รัฐบาลและ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พยายาม ดำเนินการทุกอย่างโดยเคารพสิทธิมนุษยชน คิด ว่าคงไม่มีรัฐบาลใดที่ยึดอำนาจมาแล้วจะให้เรื่อง สิทธิมนุษยชนได้ถึงขนาดนี้ เราก็ปล่อยทุกอย่าง ทั้งนี้ เราพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่ออนาคตของ ประเทศ และให้เกิดประชาธิปไตยที่ถาวร ส่วน กรณีที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดี มาตรา 112 นั้น หากใครผิดเขาก็รู้ตัวอยู่แล้วเกี่ยวข้อง พันตรงไหน ทุกอย่างทำไปตามกฎหมาย ต้อง เห็นใจรัฐบาล ถ้ายังมีเรื่องมารบกวนอยู่แบบนี้ มันก็จะไปไม่ได้ อยากให้เอาอนาคตไว้ก่อนดีกว่า

“ผมยืนยันว่าประเทศในอาเซียน ไทยไม่ ต้องไปกลัวใคร เพราะคนไทย 60-70 ล้านคน มันใช้ได้เลย รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มี และ คนที่มีอยู่ในขณะนี้เก่งมาก เพียงแต่อย่ามีเรื่องมารบกวนและอย่าไปเล่นการเมืองกันมาก อย่งไร ก็ตามขั้นขั้นว่ามีเลือกตั้งเกิดขึ้นแน่นอน เพราะเรา เดินตามโรดแมพ” พล.อ.ประวิตร กล่าว

● **“ชมรมคนรักในหลวง”ประท้วงทูตสหรัฐ**

วันเดียวกัน ตัวแทนสมาชิก “ชมรมคนรัก ในหลวง” จากหลายจังหวัด อาทิ ตรัง ชัยภูมิ เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ นครราชสีมา เข้ายื่น หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัด เพื่อส่งผ่านไปถึงรัฐบาลและกระทรวงการต่าง ประเทศ เรียกร้องให้ทำเรื่องประท้วงสถานทูต และรัฐบาลสหรัฐ ที่แทรกแซงก้าวก้าวกิจการ ภายใน และสถาบันกษัตริย์ของไทย

พร้อมอ่านแถลงการณ์ในนามชมรมคน รักในหลวง ใจความว่า เนื่องจากวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นายกลิน ทาวน์เซนต์ เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำ ประเทศไทย ได้ไปกล่าวในเวทีเสวนาที่สโมสรผู้

สื่อข่าวต่างประเทศ มีข้อความที่วิจารณ์กฎหมาย หมิ่นพระบรมเดชานุภาพของไทย โดยมีข้อความ ที่สำคัญว่า ป.อาญา มาตรา 112 เป็นกฎหมาย ที่ขัดขวางเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ ประชาชน การแสดงความคิดเห็นสันติ ไม่ควรถูก จำคุก และศาลไทยยังได้พิพากษาลงโทษจำคุก จำเลยด้วยความรุนแรงยาวนานเกินไป

นอกจากนั้นนายเกลินได้กล่าวว่า สหรัฐ จะให้การสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรอิสระที่มี ศักยภาพ ค้นคว้า และรายงานในประเด็นกฎหมาย หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ โดยไม่ต้องเกรงกลัว อันตรายใดๆ ทั้งนี้ นายเกลินเป็นเอกอัครราชทูต การออกมากล่าวในที่สาธารณะ วิจารณ์กฎหมาย สำคัญของไทยในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำอยู่แล้ว ยิ่ง กว่านั้น การกล่าวในลักษณะขู่ข่มให้บุคคลอื่นๆ กระด้างกระเดื่องต่อกฎหมายฉบับนี้ ย่อมถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ผิดมารยาททางการทูต ทั้งยังสุ่ม เสี่ยงต่อการกระทำความผิดตาม ป.อาญา มาตรา 112 (3) อีกด้วย ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาที่มี กฎหมายคุ้มครองประธานาธิบดีเช่นกัน เมื่อปี 2553 นายสเปนเซอร์ ชาวเมืองหลุยส์วิลล์ มลรัฐ เคนทักกี ได้ถูกศาลตัดสินลงโทษจำคุกนานถึง 33 เดือน จากการกระทำในกรณีเขียนบทวิพากษ์พืง ประธานาธิบดีสหรัฐ ดังนั้น ก่อนที่จะก้าวก้าว ประเทศไทย นายเกลิน ทาวน์เซนต์ เดวีส์ ควร ที่จะได้กฎหมายประเทศตนเองเสียก่อนว่า ขัด ขวางเสรีภาพของประชาชน และมีการลงโทษมาก เกินไปหรือไม่ ชมรมคนรักในหลวงจึงขอเรียกร้องให้กระทรวงการต่างประเทศของไทยตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาในเรื่องนี้ รวมทั้ง ดำเนินการตามวิถีทางการทูต เพื่อปกป้องศักดิ์ศรี และอธิปไตยของประเทศไทยอย่างเร่งด่วนต่อไป ทั้งนี้ ตัวแทนชมรมคนรักในหลวง กล่าวว่า จะให้เวลากระทรวงการต่างประเทศประมาณ 1-2

สัปดาห์ หากกระทรวงการต่างประเทศไม่ดำเนินการใดๆ ชมรมคนรักในหลวงทั่วประเทศจะประชุมหารือกันเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

● **“ทูตสหรัฐ” ยืนยันเคารพสถาบัน**

ขณะที่นายกลิน เดวีส์ เอกอัครราชทูต สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ซึ่งแจ้งถึงกรณี ที่แสดงความคิดเห็นต่อการบังคับใช้ประมวล กฎหมายอาญามาตรา 112 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า ที่แสดงความคิดเห็นเช่นนั้น เพราะเห็นว่า คนไทยสามารถมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างสงบได้ในทุกประเด็นเท่านั้น และสหรัฐคง ไม่มีการหารือในประเด็นนี้

นายกลิน กล่าวด้วยว่า ส่วนตัวมีความเคารพ ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างมาก และ ได้ประทับพระบรมฉายาลักษณ์ที่ทรงฉายร่วมกับ “เอลวิส เพรสลีย์” ไว้ที่บ้านด้วย เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนาน นายกลิน กล่าวด้วยว่า กรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ให้ความเห็นถึงการวิพากษ์วิจารณ์ของตนว่าอาจ

กระทบต่อการค้าระหว่าง 2 ประเทศนั้น ก็ขึ้นอยู่กับ การตัดสินใจของรัฐบาล แต่เห็นว่าการค้ากับ การเมืองไม่เกี่ยวข้องกัน

วันเดียวกันนี้ สำนักข่าวเอเอฟพี รายงาน การแถลงข่าวของนายเดวิดส์เช่นกัน แต่หวั่นยก สถานะความสัมพันธ์ของไทยที่ดูเหมือนจะเปลี่ยน ไปใกล้ชิดกับเพื่อนบ้านอย่างจีนมากขึ้น โดยพูด สหรัถกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า เป็นเรื่องดีสำหรับไทยที่ มีความสัมพันธ์อันดีกับจีน แต่สหรัฐก็ไม่เคยสูญเสียประเทศไทยไป

● "บิกตู"เตรียมพบ"ปูติน"ถกเอฟทีเอ

ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พล.ต.วีรชน สุคนธ์ปฏิภาน รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ ข้อมูลและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม ระดับสูงของประมุขรัฐและหัวหน้ารัฐบาล ในการ ประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่า ด้วยการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 (ซีโอพี 21) และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโด สมัยที่ 11 (ซีเอ็มพี 11)

พล.ต.วีรชน กล่าวอีกว่า ระหว่างการประชุม ครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะมีโอกาสพบปะหารือกับ นายวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย โดยจะ หารือเพื่อขับเคลื่อนข้อตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) รวมถึงความร่วมมือด้านการศึกษา การค้า และ ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ ที่กำลังจะครบ 120 ปี ในปี 2559 รวมทั้งจะขอบคุณผู้นำรัสเซีย ที่เชิญนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ ในเดือนพฤษภาคม 2559 ในโอกาส จะครบรอบความสัมพันธ์ 20 ปี อาเซียน-รัสเซีย

● กต.ยันไทยพร้อมฟังความเห็นทุกประเทศ

นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ขณะนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับประเทศไทย ในหลายประเด็น ทั้งเรื่องการเมือง สิทธิมนุษยชน คำมั่นสัญญา และเศรษฐกิจนั้น ขอบยืนยันว่ารัฐบาล มุ่งมั่นเดินหน้าตามโรดแมพ เพื่อปฏิรูปประเทศ ให้เกิดการปรองดองอย่างยั่งยืน และพร้อมรับฟัง ความเห็นรวมถึงข้อห่วงกังวลจากมิตรประเทศ อย่างไม่ปิดกั้น เนื่องจากการเมืองไทยยังอยู่ในสภาวะ ไม่ปกติ จึงจำเป็นต้องพูดคุยกันเพื่อให้เกิดความ เข้าใจว่า บ้านเมืองที่สงบสุขเรียบร้อยไม่เพียงแต่ จะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยทุกคน แต่ยังช่วยสร้าง ความเชื่อมั่นในสายตาชาวต่างชาติด้วย ส่วนกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจสร้างความเข้าใจผิด หรือ ความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในสังคม จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ ซึ่งรัฐบาลพยายามดำเนินการอยู่ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและสงบเรียบร้อยในชาติ เพื่อที่ไทยจะได้สามารถแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์ ทั้งในภูมิภาคและในเวทีระหว่างประเทศได้

● กก.สอบจำนำข้าวขยายเวลาอีก 30 วัน

นายวิมล เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้

สัมภาษณ์ความคืบหน้าการดำเนินการเรียกปรับผิด โครงการรับจำนำข้าวรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในส่วนของคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงและกำหนดค่าความเสียหายจาก โครงการรับจำนำข้าว กระทรวงการคลัง ว่า คณะ กรรมการสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงการคลังได้ ขยายเวลาต่อไปอีก 30 วัน เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาขอยื่นบัญชีพยานเพิ่มเติม ซึ่งนายกรัฐมนตรี และ รว.คลังไม่มีปัญหาในเรื่องดังกล่าว

● ชงยุทธศาสตร์รับมือก่อการร้ายเข้ากรม.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะ รัฐมนตรี (ครม.) วันอังคารที่ 1 ธันวาคมนี้ จะมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รว.กลาโหม เป็นประธานในการประชุม ครม. ใน ฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ติดภารกิจในการประชุมที่ฝรั่งเศส ทั้งนี้วาระการประชุม ครม.ที่จะมีการพิจารณาที่น่าสนใจคือ วาระที่ พล.อ.ทวีป เนตรนิยม เลขาธิการสภา ความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) จะเสนอ "ยุทธศาสตร์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดข้ามชาติ พ.ศ.2558-2564" ให้ ครม.พิจารณา

แหล่งข่าวจาก สมช.เปิดเผยว่า สาระของ ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นการยกระดับความมั่นคง ในมิติต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยการ ก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ที่ในปัจจุบัน มีความรุนแรงขึ้นทั่วโลก อีกทั้งเป็นการรับมือ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ในอนาคตอันใกล้

อาเซียนจะเป็นตลาดใหม่และตลาดที่ค่อนข้าง ใหญ่ของโลก ที่จะเริ่มผลประโชยชน์ระหว่าง ประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นประเทศไทยจึง ต้องมีการเตรียมความพร้อมในระยะยาวกับภัย ความมั่นคงที่มีพัฒนาการ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ และมีความซับซ้อน ให้ทันยุคทันสมัย

● กรธ.วาง 17 ข้อห้ามลงสมัครเลือกตั้ง

เวลา 15.00 น. นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) แถลง ถึงความคืบหน้าของการร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาในส่วนของลักษณะของ บุคคลต้องห้าม ไม่ให้ลงสมัครเป็น ส.ส. โดย เบื้องต้นมี 17 ประการ ได้แก่ 1.ติดยาเสพติดให้ โทษ 2.เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้ม ลละลายทุจริต 3.เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิ ให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 4.ถูกหรือเคยถูกสั่งเพิกถอน สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 5.ต้องคำพิพากษาให้จำคุก และถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 6.เคยได้รับ โทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 10 ปี นับถึง วันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดย ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 7.เคยถูกสั่งให้พ้น จากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 8.ต้องหรือเคย ต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล ให้ทรัพย์สิน

ตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือมี ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

9.ต้องหรือเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่า กระทำการผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือต่อ ตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทำความ ผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน ใน องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือกระทำความ ผิด ฐานทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 10.ต้องหรือเคยต้อง คำพิพากษาว่ากระทำการอันทำให้การเลือกตั้งไม่ สดจริตหรือไม่เที่ยงธรรม 11.ต้องหรือเคยต้องคำ วินิจฉัยหรือคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ ศาล ฎีกา หรือศาลฎีกาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ให้พ้นจากตำแหน่ง 12.เป็นข้าราชการซึ่งมี ตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำนอกจากข้าราชการ การเมือง 13.เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น 14.เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและ สมาชิกภาพสิ้นสุดแล้วไม่เกิน 2 ปี 15.เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นเจ้าของที่ดินของรัฐ 16.เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการ เลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการ ตรวจสอบเงินแผ่นดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ 17.อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง

นายชาติชาย กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุม ได้คุยเรื่องของสมาชิกภาพของ ส.ส.ในกรณีที่ พรรคการเมืองที่ ส.ส.คนนั้นสังกัดอยู่ มีมติในที่ ประชุมของกรรมการบริหารพรรคไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของที่ประชุมว่า ให้ ส.ส.คนนั้นพ้นสภาพ จากสมาชิกพรรค ก็ถือว่าสภาพสมาชิกของ ส.ส. คนนั้นก็หมดไป เว้นแต่ว่า ส.ส.คนนั้นได้ลาออก แล้วย้ายไปอยู่พรรคใหม่ภายใน 30 วัน

"เมื่อ ส.ส.ตำแหน่งว่างลงด้วยเหตุอื่น ที่ไม่ใช่ หมดอายุของสภาหรือยุบสภา ในกรณี ส.ส.แบบ เขตว่าง ให้มีการเลือกตั้งในเขตนั้น เพื่อหา ส.ส.ทดแทนภายใน 45 วัน แล้วให้มีอายุสมาชิก ตามที่เหลืออยู่ แต่ถ้าสภามีอายุไม่ถึง 180 วัน ก็ไม่ต้องมีการเลือกตั้งก็ได้ ทั้งนี้ ไม่ให้นำคะแนน เลือกตั้งทดแทนมาคำนวณหา ส.ส.แบบบัญชี รายชื่ออีก ในส่วนกรณี ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อมี ตำแหน่งว่าง ให้ประธานสภาเลื่อนลำดับรายชื่อ ถัดไปของพรรคการเมืองนั้น แล้วไปประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาภายใน 7 วัน ตั้งแต่ตำแหน่ง ว่างลง แต่ถ้าบัญชีรายชื่อของพรรคนั้นไม่มีชื่อผู้ โดแล้ว ก็ไม่ต้องตั้งตำแหน่งทดแทน"

เมื่อถามว่านักการเมืองถูกถอนโดยสภา นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะสมัครลงเลือกตั้ง ได้ไหม นายชาติชายกล่าวว่า ในรัฐธรรมนูญฉบับ ใหม่ จะไม่มีเรื่อง "การถอดถอน" แต่จะใช้คำว่า "พ้นจากตำแหน่ง" แทน ดังนั้นถ้านักการเมืองที่ ถูกถอดถอนโดย สนช. หากจะไปสมัครลงเลือก ตั้งเป็น ส.ส. ก็ต้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตรวจสอบคุณสมบัติ หากมีผลวินิจฉัย ว่าคุณสมบัติไม่ผ่าน ก็มีสิทธิส่งเรื่องให้ศาลฎีกา วินิจฉัยชี้ขาดให้มีผลเป็นที่สิ้นสุด